

Số: 26 /BC-HĐND

Đồng Phú, ngày 16 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XII

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XII, trước kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trực tiếp tại 11 xã, thị trấn trong 02 ngày: 30 và 31/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo kết quả như sau:

- **Thành phần:** Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Đồng Phú; đại biểu HĐND huyện của 09 tổ đại biểu trên 11 xã, thị trấn.

- **Tổng số cử tri:** 686 người;

- **Tổng số ý kiến:** 98 ý kiến.

Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được lãnh đạo sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trả lời hoặc ghi nhận tại hội nghị tiếp xúc. Còn một số ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời thuộc thẩm quyền cấp huyện được đại biểu HĐND huyện ghi nhận; Thường trực HĐND huyện thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tại cuộc họp liên tịch ngày 10/6/2022, tổng hợp gửi UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri, cụ thể như sau:

#### I. Lĩnh vực giao thông, xây dựng.

##### 1. Cử tri Nội Thị Yến - ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa kiến nghị:

Đoạn đường từ ngã 3 nhà ông La Văn Thủy đến ngã 3 nhà ông Hoàng Thanh Bình, ấp Đồng Xê là đường nhựa, sử dụng nhiều năm nay chưa được duy tu sửa chữa; hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có rất nhiều ổ gà, ổ voi làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn rủi ro tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào; đặc biệt là các em học sinh đi học. Kính mong lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, sớm xem xét duy tu, sửa chữa đoạn đường ấp Đồng Xê để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

##### 2. Cử tri Vũ Quân Trường - ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa kiến nghị:

Đoạn đường nối từ ấp Đồng Xê vào ấp Đồng Tân với tổng chiều dài khoảng 2 km. Năm 2020 đã thảm nhựa 1 km, còn lại 1 km đến nay vẫn chưa được làm; đoạn đường này vào mùa mưa thì trơn trượt, mùa khô thì rất bụi, đã có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm, xem xét.

##### 3. Cử tri Đinh Công Đắc - ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa kiến nghị:

Kính mong Lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú quan tâm, xem xét sớm những





trường hợp là nhà tạm bợ của người dân thuộc ấp Đồng Tân hiện nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng nhưng khi sửa chữa để ở tạm thì bị Kiểm Lâm huyện Đồng Phú lập biên bản và phạt vi phạm hành chính. Cụ thể các trường hợp sau: Ông Dương Văn Vẹn, Tổ 4, ấp Đồng Tân sửa lại nhà gỗ tạm bị lập biên bản và đã chấp hành đóng phạt vi phạm hành chính; Bà Lê Thị Hồng Vân nhà cũ bị đột nát hư hỏng, chủ nhà dỡ ra làm lại nhà, lợp tôn thì bị lập biên bản; Ông Nguyễn Văn Tư, chuồng heo cũ bị sập, làm lại chuồng mới do không có cột gỗ nên đúc cột bê tông, chưa làm xong thì bị lập biên bản và buộc phải tháo gỡ nhưng chủ nhà chưa tháo gỡ nhưng cũng không dám làm tiếp; Công ty Sơn Hà xây nhà để cất giữ vật tư phục vụ công tác sản xuất cũng bị lập biên bản đưa ra UBND xã Tân Hòa xử lý; Ông Phùng Đức Duy, Tổ 3, ấp Đồng Tân nằm trong diện tích đất của Công ty Thiện Hưng đã dựng nhà tạm cấp cho công nhân ở, lâu ngày nhà sập, giờ dỡ ra làm lại, đang xây dựng thì bị Kiểm lâm vào lập biên bản xử lý.

Hiện còn rất nhiều nhà đã quá lâu, hiện trạng siêu vẹo, mục nát, muốn làm lại mới để ở, nhưng sợ bị phạt nên để đó ở đại, còn sập lúc nào thì biết lúc đó. Ví dụ: Nhà ông Nguyễn Văn Minh, Tổ 4, ấp Đồng Tân.

#### **4. Cử tri Võ Đức Mai - ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi kiến nghị:**

Các tuyến đường bê tông được xây dựng theo cơ chế đặc thù với chiều ngang là 3m, có tuyến đường thì chiều ngang rộng và thuận tiện cho việc đi lại, rất thuận tiện cho việc đi lại và tránh nhau của hai xe; tuy nhiên, một số tuyến đường chiều ngang hẹp và địa hình xấu, tiền đóng góp không đảm bảo nên không thể đắp thêm lề nên khi hai xe di chuyển thì không có đường tránh, có trường hợp đường cao hơn lề nên xe khó khăn di chuyển. Kính đề nghị các ngành chức năng khi thẩm định các tuyến đường cần thiết kế thêm lề hai bên và có thể mở rộng đường bê tông xi măng để thuận tiện hơn cho nhân dân.

#### **5. Cử tri Trần Văn Nhiên, Trần Thị Nhung - ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi kiến nghị:**

Hiện nay trường học (điểm lẻ) khu 61 hộ đồng bào dân tộc thiểu số mới xây dựng mấy năm nay đã bị hư hỏng và không sử dụng được và các cây đà, giằng xé có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng quan tâm, kiểm tra, khắc phục kịp thời để con em đồng bào dân tộc tại khu 61 hộ được yên tâm.

## **II. Đất đai, môi trường.**

### **1. Cử tri Nguyễn Văn Tiến - ấp Tân Hà, xã Tân Tiến kiến nghị:**

Năm 2020, tại Tổ 2, ấp Tân Hà được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường Bê tông xi măng với tổng chiều dài 640 m, với tổng kinh phí 538.349.488 đồng, (Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 407.333.823 đồng; Nhân dân đóng góp tiền mặt: 131.015.665 đồng), đường bê tông xi măng được áp dụng thiết kế theo Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước và theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Hiện nay, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng gần 2 năm. Nhưng UBND huyện vẫn chưa cập nhật hiện trạng



đường bê tông xi măng trên bản đồ địa chính của xã Tân Tiến dẫn đến gia đình tôi và một số hộ dân trên tuyến đường này không thể tách sổ đất để cho con cái trong gia đình, lí do: đường chưa được cập nhật hiện trạng trên bản đồ địa chính xã Tân Tiến. Tuy nhiên, gia đình tôi đã kiến nghị nhiều lần và đã làm đơn gửi Ban Tiếp công dân - UBND huyện tháng 6/2021, đề nghị cập nhật đường trên bản đồ địa chính xã Tân Tiến, nhưng đến nay gần 1 năm vẫn chưa giải quyết xong. Đề nghị Lãnh đạo UBND huyện quan tâm, xem xét sớm cập nhật đường trên bản đồ địa chính cho người dân tại Tổ 2, ấp Tân Hà, xã Tân Tiến để chúng tôi được thực hiện việc tách sổ cho con cái chúng tôi.

## **2. Cử tri Nguyễn Đình Cường - ấp 5, xã Đồng Tâm kiến nghị:**

Mẹ tôi là bà Lê Thị Quý (hiện đang ở thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập), có 01 thửa đất đã được UBND huyện Phước Long (nay huyện Bù Gia Mập) cấp sổ đỏ năm 2000. Khoảng năm 2010, đơn vị đo đạc 305 đo lại toàn bộ diện tích đất của huyện Đồng Phú, mới phát hiện thửa đất của bà Lê Thị Quý bị UBND huyện Phước Long cấp nhầm sổ đỏ do nhầm lẫn về địa giới hành chính giữa huyện Phước Long và huyện Đồng Phú. Theo đó, UBND huyện Đồng Phú đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ của bà Lê Thị Quý; nhưng bà Lê Thị Quý đã mất Giấy chứng nhận QSDĐ. Theo hướng dẫn của Văn phòng quản lý đất đai huyện Đồng Phú, bà Lê Thị Quý đã làm giấy có mất và đã đăng tin công khai lên báo Bình Phước và đã làm những thủ tục theo yêu cầu của Văn phòng quản lý đất đai huyện Đồng Phú, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù bà Lê Thị Quý đã đi lại rất nhiều lần, rất tốn thời gian và công sức. Đề nghị UBND huyện quan tâm giúp đỡ, giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình tôi.

## **3. Cử tri Lê Văn Huân - ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến kiến nghị:**

Nghĩa trang nhân dân của ấp Thái Dũng đã có từ rất lâu, nay lại có chủ trương di dời. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời cho người dân được rõ về lý do, mục đích di dời và điểm chôn cất mới thay thế cho nghĩa trang nhân dân ấp Thái Dũng.

## **4. Cử tri Đỗ Bá Ngọc - ấp An Hòa, xã Tân Tiến kiến nghị:**

- Gia đình tôi đã hiến đất để làm đường theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, phần đất còn lại của gia đình tôi có diện tích đất là 273 m<sup>2</sup>. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được chuyển mục đích sử dụng cho diện tích đất nói trên đăng ký thổ cư. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm xem xét, tạo điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất 273m<sup>2</sup> sớm đăng ký thổ cư cho gia đình.

- Hiện nay giá đền bù cho nhà ở cấp 4 quá thấp so với thực tế. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giá đền bù nhà ở cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người dân.

## **5. Cử tri Nội Thị Uyên - ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa kiến nghị:**

- Gia đình tôi đã chấp hành đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đoàn vận động trong việc hiến đất, hiến cây trồng để làm đường thuộc tuyến số 3, đường 42m từ năm 2021. Trong đó, gia đình tôi bị thu hồi diện tích nhà ở là 9x50m (450m<sup>2</sup>), tại thời điểm áp giá đền bù cho gia đình tôi được thực hiện theo Quyết định



của UBND tỉnh năm 2018 là chưa phù hợp với thực tế, chưa thỏa đáng nên gia đình tôi không đồng ý. Vì vậy, gia đình tôi kính mong các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quan tâm, xem xét và giải quyết sớm vấn đề kiến nghị của gia đình tôi.

- Năm 2021, bố tôi là ông Nội Văn Tuyển đã hiến đất, hiến cây trồng làm đường thuộc tuyến số 3, đường 42m. Gia đình tôi đã chấp hành đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hiến đất, hiến cây trồng làm đường và Đoàn vận động hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký thổ cư. Tuy nhiên, đến nay gần 2 năm, nhưng gia đình tôi đi làm cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký thổ cư gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khê và như vậy sẽ làm mất lòng tin trong nhân dân và gia đình tôi trong những lần vận động hiến đất, hiến cây trồng tiếp theo. Kính mong cơ quan các ngành liên quan sớm giải quyết để chúng tôi yên tâm canh tác, sử dụng và ổn định cuộc sống trên mảnh đất của gia đình mình.

#### **6. Cử tri Mông Thị Mới - ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa kiến nghị:**

Gia đình tôi đã chấp hành đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đoàn vận động trong việc hiến đất, hiến cây trồng để làm đường thuộc tuyến số 3, đường 42m từ năm 2021. Trong đó, gia đình tôi đã hiến gần 4 sào đất nhưng đến nay gần 2 năm gia đình tôi đi đăng ký thổ cư vẫn chưa được cấp. *(Trong khi đó, gia đình ông Hoàng Văn Tuy cũng hiến đất, hiến đường nhưng đã được cấp quyền sử dụng đất trong tháng 5/2022)*. Gia đình tôi kính mong lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền huyện quan tâm, xem xét, tạo điều kiện sớm chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho gia đình tôi.

#### **7. Cử tri Kim Sơn Tuấn - ấp An Hòa, xã Tân Tiến kiến nghị:**

Gia đình đã hiến đất làm đường và được tỉnh phê duyệt cho chuyển đổi 3.600 m<sup>2</sup> thổ cư. Tuy nhiên khi thực hiện chuyển đổi thì cơ quan liên quan trả lời chỉ được chuyển 1.600 m<sup>2</sup> và đã đăng ký hơn 1 năm nay nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, tạo điều kiện để gia đình tôi được chuyển đổi.

#### **8. Cử tri Nguyễn Hồng Công - ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa kiến nghị:**

Năm 2003, người dân ấp Đồng Tân bị giải tỏa thu hồi đất (Dự án 2256 ha). Năm 2005 được Nhà nước cấp đất tái định canh, định cư nhưng đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Gần 20 năm, người dân ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa bị mất đất, thu hồi đất (dự án 2256 ha) cuộc sống đã vô cùng khó khăn, đến khi kinh tế ổn định người dân muốn đi đăng ký thổ cư để xây dựng nhà ở thì được cơ quan là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú trả lời đất nằm trong quy hoạch không được lên thổ cư. Trong khi đó, đất của chúng tôi đang sinh sống là đất tái định canh, định cư do nhà nước cấp. Như vậy, nếu dự án treo thì người dân chúng tôi sẽ và mãi sống trong quy hoạch treo hay sao? Bây giờ nếu lại bị giải tỏa thu hồi đất lần thứ 2 với thực tại là đất nông nghiệp thì cuộc sống người dân chúng tôi đã khổ lại khổ hơn. Kính mong sự quan tâm sâu sát, thiết thực của các vị lãnh đạo các cấp và mong được trả lời dứt điểm cho chúng tôi được biết.



### **9. Cử tri Trần Tịnh - ấp 1, xã Đồng Tâm kiến nghị:**

Bản thân tôi là hưu trí, có hơn 60 năm tuổi Đảng, từ Tp.HCM về xã Đồng Tâm mua đất canh tác trồng cây cao su. Hiện gia đình tôi có vợ và con trai ở nhà, chỉ có nguồn thu nhập từ việc thu mủ cao su của gia đình. Để làm Giấy chứng nhận QSDĐ, tôi đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi chỉ vướng một câu xác nhận của Tp.HCM mà nhiều năm nay tôi đã đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được, đó là: Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Đồng Phú yêu cầu trong Giấy xác nhận do Tp.HCM cấp phải có câu “gia đình có người thu nhập chính từ nông nghiệp”, tôi đã đi lại và xin xác nhận nhiều lần nhưng Tp.HCM từ chối xác nhận nội dung trên với lý do: *họ không xác định được tại địa phương nơi có đất, người dân có đất có thực sự thu nhập chính từ nông nghiệp hay không?* Mặc dù UBND xã Đồng Tâm cũng đã xác nhận “gia đình có người thu nhập chính từ nông nghiệp”. Chỉ vì một vướng mắc nhỏ mà tôi đã đi lại nhiều lần, tốn bao công sức và thời gian nhưng vẫn không làm được Giấy chứng nhận QSDĐ, khiến tôi rất bức xúc. Kính mong lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết dứt điểm cho gia đình tôi để ổn định cuộc sống.

### **10. Cử tri Vương Văn An - ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi kiến nghị:**

- Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú khi trích lục hồ sơ và khi hẹn người dân trả kết quả cần phải cụ thể thời gian, rõ ràng, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến công việc của người dân chúng tôi. Đề nghị lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú chấn chỉnh cán bộ trong việc thực thi công vụ.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi có tên của bố tôi và mẹ tôi cùng đứng tên. Năm 2009, bố tôi mất, bây giờ mẹ của chúng tôi muốn chia đất cho các anh em tôi thì thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn để gia đình tôi được biết để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh em chúng tôi.

### **11. Cử tri Nguyễn Xuân Thủy - ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước kiến nghị:**

- Gia đình tôi có đất sản xuất tại xã Tân Lợi, đã đi làm thủ tục đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ từ năm 2020, đến nay gần 2 năm nhưng hồ sơ chưa được giải quyết dứt điểm, thủ tục rườm rà, nhiều khâu, gây khó khăn cho tôi. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống.

- Đất của gia đình tôi là đất lâm phần, được chuyển giao cho gia đình tôi từ trước năm 1993, nhưng khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thì gia đình phải nộp phạt theo điều 22 Nghị định 43 (theo Thông báo của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đồng Phú gửi cho tôi), theo tôi là không hợp lý. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét trả lời cho gia đình tôi được biết rõ.

### **12. Cử tri Thạch Thị Nhung - ấp 2, xã Đồng Tâm kiến nghị:**

Gia đình tôi và 43 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được cấp đất ở, nhà ở và đất sản xuất theo Chương trình 33 của Thủ tướng Chính phủ tại ấp 2, xã Đồng





Tâm. Năm 2013, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất sản xuất). Còn lại đất ở, đã kiến nghị nhiều lần, nhiều năm nhưng rồi nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở). Vậy đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền của huyện quan tâm, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở) cho các hộ đồng bào chúng tôi để sớm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

**13. Cử tri Nguyễn Văn Đình - ấp 1, xã Tân Lập kiến nghị:**

Tại Công văn số 653/UBND-KT ngày 24/3/2021 của UBND huyện Đồng Phú về giải quyết kiến nghị khôi phục con đường tại ấp 1, xã Tân Lập. Trong đó, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện hoàn thành trước ngày 17/4/2021 và trả lời cho người dân được biết. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa trả lời cho người dân ấp 1 chúng tôi. Việc chưa trả lời đó, làm chậm trễ, ảnh hưởng đến việc tách thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các con của gia đình tôi. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền huyện quan tâm, sớm xem xét giải quyết giúp gia đình tôi.

**14. Cử tri Nguyễn Thành Công - ấp Cây Điệp, xã Tân Phước kiến nghị:**

Đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền xem xét lập quy hoạch đất ở những vùng đông dân cư đang sinh sống (ấp Suối Da, xã Tân Hưng giáp ấp Cây Điệp, xã Tân Phước).

**15. Cử tri Nguyễn Quang Sương - ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi kiến nghị:**

Đất quy hoạch trung tâm hành chính xã Thuận Lợi đã quy hoạch từ rất lâu nhưng đến nay chưa tổ chức triển khai thực hiện, đây là quy hoạch treo. Đề nghị các ngành chức năng căn cứ thời gian và các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch để xóa quy hoạch treo tại trung tâm xã để nhân dân được xây dựng nhà cửa và trồng trọt cây lâu năm trên diện tích đất của nhân dân.

**16. Cử tri Phạm Văn Ân - ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi kiến nghị:**

Vấn đề đăng ký đất thổ cư, theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất từ năm 2020 trở về trước, có quy hoạch đất ở theo dọc trục đường liên thôn, liên tổ và nhân dân đã sinh sống ở đây từ rất lâu. Tuy nhiên, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trở về đây không quy hoạch đất ở tại các trục đường liên thôn, liên tổ; nên các hộ gia đình không đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất được, (Từ đất nông nghiệp sang đất ở), gây khó khăn cho việc làm thủ tục tách thửa cho tặng các con khi lập gia đình riêng. Kính đề nghị các ngành chức năng xem xét điều chỉnh quy hoạch cho hợp lý, tạo điều kiện cho nhân dân khi có nhu cầu làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó các công ty Bất động sản mua đất nông nghiệp và đăng ký trong một vài tháng là có thổ cư và đăng ký được trên vài ngàn thổ cư. Còn nhân dân chỉ đăng ký được tối đa có 400 m<sup>2</sup> thổ cư. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc cấp thổ cư này, tránh gây bức xúc trong nhân dân, và có nhiều ý kiến trái chiều đối với mục đích chuyển mục đích sử dụng đất này.

**17. Cử tri Nông Văn Đức - ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi kiến nghị:**



Đoạn đường từ nhà ông Đinh Văn Hương đến nhà ông Hứa Văn Quyết đã được đầu tư xây dựng bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, đoạn đầu và đoạn cuối thì trên sổ đất của nhân dân có thể hiện đường trên sổ, còn đoạn ở giữa thì chưa được thể hiện con đường trên sổ. Kính đề nghị các ngành chức năng xem xét, kiểm tra, đo đạc và thể hiện đường trên sổ cho nhân dân.

**18. Cử tri Lữ Đình Duân - ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước kiến nghị:**

Việc tranh chấp đất đai giữa Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phước với gia đình tôi đã được Tòa án Nhân dân huyện Đồng Phú tiếp nhận và có quyết định giải quyết và cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú đang thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú quan tâm, xem xét sớm giải quyết để gia đình tôi hoàn tất các thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ để yên tâm, lao động, sản xuất, canh tác và ổn định cuộc sống.

**29. Cử tri Hà Tấn Nhẫn - đội 4, ấp 3, xã Đồng Tiến kiến nghị:**

Nhà máy ép tinh dầu điều hoạt động trên địa bàn đội 4, ấp 3 gây ô nhiễm môi trường. Được biết nhà máy đang trong giai đoạn vận hành thử các giai đoạn sản xuất, nhưng môi trường nước ở đây có váng dầu, mùi hôi thối, gây chết cá ở suối. Các hộ dân sinh sống xung quanh đã phát hiện, báo về xã và đã thực hiện xuống kiểm tra. Đề nghị các cấp kiểm tra việc gây ô nhiễm của nhà máy để đảm bảo môi trường cho bà con sinh sống.

**20. Cử tri Nguyễn Văn Phương - ấp Lam Sơn, xã Tân Phước kiến nghị:**

Ngày 13/4/2022, rác thải bị đổ trộm trên địa bàn ấp Lam Sơn, số lượng khoảng 25 tấn, nhân dân phản ánh đã được UBND xã Tân Phước báo lên cấp có thẩm quyền giải quyết. Nhưng đến nay rác thải chưa được xử lý, vận chuyển, hiện nay đã vào mùa mưa, rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân ấp Lam Sơn. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm, xử lý.

**21. Cử tri Nguyễn Viết Hồng - ấp 6, xã Tân Lập kiến nghị:**

Hiện nay doanh nghiệp trồng chuối cao sản trong ấp 6, sát nhà người dân, thường xuyên xịt thuốc bảo vệ thực vật vào buổi sáng và chiều tối; mỗi lần xịt mùi thuốc nồng nặc, khi đổi hướng gió mùi thuốc bay vào nhà người dân, rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, kiểm tra kịp thời xử lý và có giải pháp phù hợp để giúp người dân chúng tôi có được bầu không khí trong lành để đảm bảo sức khỏe.

**III. Điện, nước, viễn thông.**

**1. Cử tri Nguyễn Thành Công - ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú kiến nghị:**

Trong năm 2021, Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình Phước đã vào địa bàn khảo sát việc chuẩn bị thi công cấp nước máy cho nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa thi công. Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, xem xét sớm cho Công ty thi công lắp đặt Trạm bơm và hệ thống cấp nước cho nhân dân được sử dụng nước



sạch, vì vào mùa khô đa số các hộ dân ấp Cây Diệp thiếu nước sinh hoạt.

**2. Cử tri Nguyễn Thị Linh - ấp 2, xã Tân Lập kiến nghị:**

Hiện tại tuyến đường điện của người dân tại tổ 2, ấp 2, xã Tân Lập đã xuống cấp, cần phải kiểm tra, sửa chữa kịp thời để tránh tình trạng bị chập, cháy xảy ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền huyện quan tâm, xem xét kịp thời.

**3. Cử tri Nguyễn Quang Sương - ấp Thuận Bình, xã Thuận Lợi kiến nghị:**

Đường điện từ ngã ba Làng Chín đến ngã tư Bảy Thạnh thường xuyên bị cúp điện, nhưng không có thông báo cúp điện của ngành điện; vấn đề này thường xuyên xảy ra, có hôm cúp gần 1 giờ đồng hồ gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị ngành điện kiểm tra lại đường điện và khắc phục các sự cố và sửa chữa để nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt.

**IV. Lĩnh vực chính sách, xã hội.**

**1. Cử tri Lê Xuân Đào - khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú kiến nghị:**

Tôi tham gia kháng chiến và được cấp 3 Huân, Huy chương các loại. Năm 2015 có chủ trương cấp đổi lại các Huân, Huy chương cũ tôi đã đem các Huân, Huy chương này đi liên hệ với Ban Chỉ Huy Quân sự thị trấn để được cấp đổi, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại. Tôi có đi liên hệ với Ban Chỉ Huy Quân sự thị trấn thì được trả lời là đã chuyển hồ sơ về Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm thủ tục; còn lý do chưa được cấp lại thì không rõ. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét và trả lời cho tôi được biết.

**2. Cử tri Bùi Văn Mai - đội 4, ấp 3, xã Đồng Tiến kiến nghị:**

Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn của quán cà phê Chuẩn đã kiến nghị nhiều lần đến nay vẫn đang tiếp tục hoạt động chưa có dấu hiệu giảm bớt hoặc dừng. Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết dứt điểm tạo điều kiện cho bà con ổn định cuộc sống.

Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa XII. Thường trực HĐND huyện tổng hợp, gửi UBND huyện và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri và báo cáo Thường trực HĐND huyện trước 05/7/2022 để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBND, UBMTTQ huyện;
- Các Ban và Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP; CVHD, CV các khối;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Lữ Quốc Tuấn*